

ชื่อโครงการ	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านบุญลือ โฆษณา		
โดย	นายเขตตะวัน จำปีทอง	รหัสนักศึกษา	59541204007-2
	นายธิปไตย สุภาพัญญา	รหัสนักศึกษา	59541204018-9
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์วรการ ใจดี		
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ		
ปีการศึกษา	2564		

บทคัดย่อ

จากการศึกษาและจัดทำโครงการ ผู้พัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านบุญลือ โฆษณา ในครั้งนี้ผู้จัดทำโครงการได้รวบรวมข้อบกพร่องและสอบถามความต้องการของผู้ใช้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบขึ้นมา โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันจนส่งผลให้มีความทันสมัย ซึ่งจะผลดีต่อการทำงานของร้านบุญลือ โฆษณา เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงาน ทำให้สะดวกในการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการจัดการข้อมูลพนักงาน และลูกค้าพร้อมทั้งออกรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้รองรับกับเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำโครงการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านบุญลือ โฆษณา ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาดังนี้ เอชเอ็มแอล (HTML), พีเอชพี (PHP), จาวาสคริปต์ (JavaScript), เอสคิวแอล (SQL) เพื่อให้รองรับกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งผู้จัดทำได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน ออกเป็น 3 ผู้ใช้งาน คือ เจ้าของร้าน พนักงาน และผู้ดูแลระบบจากการศึกษาและพัฒนาเว็บ พบว่าระบบนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิตติกรรมประกาศ

จากการศึกษาและจัดทำโครงการ ผู้พัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านบุญลือ โฆษณา ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการดำเนินการในครั้ง นี้ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ วรการ ใจดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข และชี้แนะแนวทางจนโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ คุณสุทธินัย เนียมมะโน เจ้าของร้านบุญลือ โฆษณา ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านบุญลือ โฆษณา ที่ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการฉบับนี้มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชา ความรู้ในแต่ละด้าน ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูงที่เป็น ผู้สนับสนุนหลักในการให้แรงใจ ให้โอกาส ตลอดจนขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ชี้แนะเสมอมา รวมถึงทุก ๆ ท่านที่ใดก็ได้เอ่ยนามที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการฉบับ นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำ